

# แสงบุญล้านคำชะโนด

## 10 ล้านเที่ยวหยุดยาว สะพัด 1.26 หมื่นล้าน

สถานที่ท่องเที่ยวดังในจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ คึกคัก คนแห่เที่ยวช่วงวันหยุดยาวทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ♦ อ่านต่อหน้า 8

### คำชะโนด □ ต่อจากหน้า 1

ททท. ระบุมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณ 3.11 ล้านคน-ครั้ง เงินใช้จ่ายสะพัดกว่า 12,600 ล้านบาท ด้านคมนาคมเผย 3 วันคนเดินทางกว่า 10 ล้านคน สูงกว่าที่คาด 41% เกิดอุบัติเหตุ 139 ครั้ง ดาย 18 กรุงเทพฯเกิดเหตุเยอะสุด ที่คำชะโนด จ.อุดรธานี นักท่องเที่ยวแห่ขอโชคลาภ คณะกรรมการขอโทษชาวเชียงใหม่-เชียงใหม่ กรณีขึ้นป้ายไม้ต้อนรับเพราะสถานการณ์โควิด-19 ยืนยันนักท่องเที่ยวทุกจังหวัดสามารถเดินทางมาเที่ยวคำชะโนดได้ตามปกติ ส่วนที่อุทยานฯ หัวซันดิ่ง เชียงใหม่ คนหลังไหลเข้าชมวิว-สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ฝ่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม แจ้งผลการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 9-13 ธ.ค. 63 โดยข้อมูลสะสมของวันที่ 9-11 ธ.ค. พบว่ามีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะกว่า 4.42 ล้านคนต่ำกว่าประมาณการ 5.23% ปริมาณการจราจรเข้า-ออกกรุงเทพฯ กว่า 6 ล้านคัน สูงกว่าประมาณการ 41.65% เกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนของกระทรวงคมนาคม 139 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 18 ราย บาดเจ็บ 133 รายสาเหตุหลักของอุบัติเหตุเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือกรุงเทพฯ 15 ครั้ง และไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท

สำหรับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสอบถามข้อมูลด้านการเดินทาง แจ็งเหตุหรือข้อร้องเรียน ได้ที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร.1356 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร.1584 ศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง โทร.1586 ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท โทร.1146 ศูนย์รัชดาองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ โทร.1348 ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690 และศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร.1543

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว หลายสถานที่ท่องเที่ยวเริ่มคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปพักผ่อนโดยเฉพาะในจังหวัดใกล้ ๆ กรุงเทพฯ ทั้งเมืองพัทยา จ.ชลบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวจนเริ่มหนาตาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประเมินว่า จะมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณ 3.11 ล้านคน-ครั้ง และมีการใช้จ่ายสร้างรายได้หมุนเวียนมากกว่า 12,600 ล้านบาท

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า บรรยากาศท่องเที่ยวภาพรวมยังคงคึกคักโดยเฉพาะจังหวัดใกล้ ๆ กรุงเทพฯ เช่น จังหวัดสมุทรสงคราม มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะไหว้พระตามวัดต่าง ๆ โดยมีอัตราการเข้าพักประมาณ 70% ส่วน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวประมาณ 60% เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัว

คู่รัก และกลุ่มเพื่อน สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับค่านิยม เช่น อุทยานราชภักดิ์ หาดหัวหิน หาดสวนสนประดิพัทธ์ และวัดห้วยมงคล(หลวงพ่อทวดและไอ้ไข่) เป็นต้น

ขณะที่ จ.ลพบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงนิยมเดินทางเยี่ยมชมชื่อของฝากของที่ระลึก พร้อมพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลโดยลพบุรีมีผู้เข้าพักเฉลี่ยประมาณ 65% สิงห์บุรีมีผู้เข้าพักเฉลี่ยประมาณ 55% และชัยนาทมีผู้เข้าพักเฉลี่ยประมาณ 60%

ที่เกาะคำชะโนด วังนาคินทร์ ดินแดนพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา บ้านโนนเมือง ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี บรรยากาศช่วงวันหยุดยาวเป็นไปอย่างคึกคักมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าประทุมมาแน่นตลอดทั้งวัน

ขณะที่ทางคณะกรรมการคำชะโนดขอโทษชาวเชียงใหม่และเชียงรายกรณีที่มีการโพสต์และแชร์ว่าไม่รับนักท่องเที่ยวที่มาจาก 2 จังหวัดดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 โดยนายพงษ์ศักดิ์ศรีชนะ กำนัน ต.บ้านม่วง ในฐานะคณะกรรมการบริหารคำชะโนด กล่าวว่า ต้องขออภัยต่อป้ายข้อความดังกล่าวที่จัดทำขึ้นโดยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในขณะนั้น และอาจใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม ขอเรียนว่านักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญทุกคนจากทุกจังหวัดสามารถเข้าสักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธและเจ้าย่าศรีปทุมมาได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ด้านนายบัญชา นามศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหัวซันดิ่ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าสำหรับที่จุดชมวิวดอยก้อลม ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ด.ก้อช้าง มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยว และสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นโดยในช่วงเช้าวันเสาร์อุณหภูมิได้ 8 องศาเซลเซียส ซึ่งอุทยานแห่งชาติหัวซันดิ่งถือเป็นอุทยานฯ ที่มีจุดชมวิวดอยก้อลมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของ จ.เชียงใหม่.